

Số: /KH-CTHADS

Tuyên Quang, ngày 04 tháng 3 năm 2024

KẾ HOẠCH

Đẩy mạnh xây dựng, nhân rộng cơ quan điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2024

Căn cứ Kế hoạch số 50/KH-UBND ngày 20/3/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về đẩy mạnh xây dựng, nhân rộng xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2023-2025; Quyết định số 9745/QĐ-BCA-V05 ngày 28/12/2022 của Bộ Công an về việc ban hành Bộ Tiêu chí tạm thời xây dựng xã, thị trấn điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và Bộ Tiêu chí tạm thời xây dựng cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc;

Thực hiện Kế hoạch số 34/KH-CTHADS ngày 03/4/2023 của Cục THADS về đẩy mạnh xây dựng, nhân rộng cơ quan điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2023-2025; Kế hoạch số 15/KH-CTHADS ngày 19/02/2024 của Cục THADS về bảo đảm an ninh, trật tự; xây dựng cơ quan đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự” năm 2024. Cục Thi hành án dân sự xây dựng kế hoạch đẩy mạnh xây dựng, nhân rộng cơ quan điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2024 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản của Đảng, Nhà nước, của tỉnh, của ngành Công an về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) nhằm chủ động phòng ngừa, không để phát sinh tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo vệ bí mật nhà nước, bảo vệ chính trị nội bộ, phòng, chống cháy nổ, bảo vệ an toàn trụ sở cơ quan, kho vật chứng, giữ gìn an ninh trật tự (ANTT) tại địa phương. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cơ quan, công chức, người lao động tự giác tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

2. Yêu cầu

Việc xây dựng, nhân rộng cơ quan điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ phải tuân thủ nguyên tắc chung của công tác xây dựng phong trào: Đảm bảo sự lãnh đạo của cấp ủy Chi bộ, có sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan với tổ chức Công đoàn, sự tham gia tích cực của công chức, người lao động; triển khai phải đồng bộ sát với thực tiễn; gắn kết chặt chẽ với các phong trào thi đua của năm, phong trào thi đua chuyên đề, các cuộc vận động đang được ngành và địa phương phát động.

Xây dựng, nhân rộng cơ quan điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ phải được thực hiện gắn kết với các phong trào thi đua “*Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới*”, “*Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau*”; các cuộc vận động “*Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh*”, “*Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá*” ... góp phần hoàn thành chỉ tiêu số xã đạt chuẩn nông thôn mới của địa phương. Cơ quan phấn đấu đạt tiêu chí điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Tăng cường sự lãnh đạo của chi bộ đối với phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của tập thể, cá nhân, tổ chức công đoàn chủ động, tích cực tham gia phong trào tạo sự chuyên biến rõ nét về chất lượng, hiệu quả của phong trào, góp phần giữ vững an ninh, an toàn cơ quan; an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị năm 2024.

2. Mục tiêu cụ thể

Phấn đấu 100% cán bộ, đảng viên, hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; Chi bộ, cơ quan Cục THADS đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 100% các đơn vị thuộc Cục cam kết thực hiện các tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”. Tiếp tục duy trì thực hiện mô hình “Cơ quan tự quản về đảm bảo an toàn trật tự” hoặc xây dựng mô hình mới đảm bảo giữ vững ổn định về an ninh chính trị, trật tự; an ninh, an toàn cơ quan, không có cháy nổ xảy ra. Cơ quan đạt tiêu chí điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự” năm 2024.

III. NHIỆM VỤ GIẢI PHÁP VÀ PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Nhiệm vụ

1.1. Nhóm nhiệm vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, quán triệt đầy đủ, hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) đến 100% công chức, người lao động trong đơn vị để nâng cao nhận thức chính trị, lập trường vững chắc và ý thức cảnh giác của đảng viên, công chức, người lao động về bảo vệ bí mật nhà nước, đảm bảo ANTT, phòng, chống cháy nổ; âm mưu, thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; tác động chuyển hóa tư tưởng, móc nối, lôi kéo tham gia các hoạt động chống phá Đảng, nhà nước, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội. Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện đầy đủ, hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác bảo đảm an ninh trật tự (ANTT).

Trong năm triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn gắn với công tác đảm bảo an ninh trật tự đảm bảo an toàn, hiệu quả; thực hành phương án phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; duy trì và thực hiện tốt hoạt động

của Đội phòng cháy chữa cháy, Đội phòng không nhân dân Cục THADS, bảo vệ cơ quan và duy trì mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Đơn vị chủ trì: Thủ trưởng các đơn vị thuộc Cục.

Đơn vị phối hợp: Các đơn vị thuộc Cục.

Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

1.2. Nhóm nhiệm vụ công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ

Tích cực tham gia các hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động phòng, chống ma túy” (Tháng 6), “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy” (26/6), “Ngày môi trường thế giới” (05/6), “Ngày phòng, chống mua bán người” (30/7), “Tháng an toàn giao thông” (Tháng 9), “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” (19/8); “Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy” (04/10) và các phong trào thi đua thi đua do Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS, Khu vực thi đua các cơ quan Tư pháp các tỉnh trung du miền núi phía Bắc, UBND tỉnh, Khối thi đua Nội chính tỉnh phát động.

Triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung của phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả công tác xây dựng phong trào, mô hình “Cơ quan tự quản về đảm bảo an toàn trật tự”. Đánh giá, phân loại phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ theo bộ tiêu chí và phân đấu cơ quan Cục đạt xuất sắc.

Đơn vị chủ trì: Văn phòng, Phòng Tổ chức cán bộ.

Đơn vị phối hợp: Các đơn vị thuộc Cục.

Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

1.3. Nhóm nhiệm vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự

- Thực hiện tốt công tác phối hợp với các cơ quan có liên quan để đảm bảo an toàn ANTT: Thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ và các quy định về bảo vệ bí mật Nhà nước trong công tác tổ chức cán bộ của ngành và địa phương; Thường xuyên phối hợp với Công an phường Tân Hà trong việc nắm bắt tình hình ANTT địa bàn để nâng cao cảnh giác, bảo vệ tài sản, bảo vệ trụ sở cơ quan, kho vật chứng an toàn; tham gia tập huấn công tác phòng cháy, chữa cháy và quản lý sử dụng công cụ hỗ trợ do Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ - Công an tỉnh tổ chức; phối hợp với Phòng cảnh sát Bảo vệ và Hỗ trợ tư pháp - Công an tỉnh tổ chức cưỡng chế thi hành án đảm bảo an toàn, hiệu quả. Duy trì hoạt động của Đội phòng cháy chữa cháy, Đội Phòng không nhân dân cơ sở; bố trí lực lượng bảo vệ cơ quan trực 24/24 giờ hằng ngày tại trụ sở; không để xảy ra tình trạng mất trộm tài sản cơ quan, vật chứng của các vụ án đang bảo quản tại kho vật chứng; quản lý, sử dụng công cụ hỗ trợ theo đúng quy định; không để lộ, lọt công nghệ, bí mật nhà nước; cháy, nổ, tai nạn lao động nghiêm trọng.

Không để xảy ra tình trạng cán bộ, đảng viên, người lao động mắc phải các tệ nạn xã hội; ma túy, cờ bạc; Cán bộ, đảng viên, người lao động chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về văn hóa rượu, bia, cưới hỏi; chấp hành nghiêm luật giao thông đường bộ; tuyên truyền vận động người lao động thực hiện nghiêm các quy định về phòng cháy chữa cháy; đảm bảo tuyệt đối an toàn cháy nổ tại cơ quan, đơn vị. Cán bộ, đảng viên, người lao động của Cục không tham gia kinh doanh, mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, pháo nổ và các chất gây nổ khác trái quy định.

- Thực hiện tốt chỉ tiêu THADS được giao năm 2024, trọng tâm là: Ra quyết định thi hành án đúng quy định của pháp luật 100% đối với bản án, quyết định về dân sự đã có hiệu lực; xác minh, phân loại chính xác, đúng pháp luật; thi hành có hiệu quả các khoản thu hồi tiền, tài sản trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế, đặc biệt là các vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo (nếu có); hoàn thành chỉ tiêu THADS đạt tỷ lệ xong trên **83.65%** về việc và trên **46.85%** về tiền trên tổng số có điều kiện thi hành; tổ chức thực hiện đúng quy định của pháp luật việc theo dõi thi hành đối với 100% bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính có nội dung theo dõi. Trả lời bảo đảm chất lượng, đúng trình tự, thủ tục và thời hạn 100% số văn bản xin ý kiến chỉ đạo của Chấp hành viên, Chi cục THADS cấp huyện.

- Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. 100% đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền được giải quyết đúng thời hạn, đúng trình tự, thủ tục và nội dung theo quy định của pháp luật; không để đơn thư khiếu nại, tố cáo tồn đọng, kéo dài, gây bức xúc cho nhân dân.

Đơn vị chủ trì: Thủ trưởng các đơn vị thuộc Cục.

Đơn vị phối hợp: Các đơn vị thuộc Cục.

Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

1.4. Xây dựng mô hình "Tự quản bảo đảm an ninh trật tự" và kế hoạch "Xây dựng tập thể điển hình trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ" năm 2024

Tiếp tục thực hiện mô hình "Cơ quan tự quản về đảm bảo an ninh trật tự" đã xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả trong năm 2023 hoặc xây dựng thêm mô hình mới để triển khai thực hiện. Xây dựng kế hoạch "Xây dựng tập thể điển hình trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ" năm 2024.

Đơn vị chủ trì: Văn phòng Cục.

Đơn vị phối hợp: Các phòng chuyên môn thuộc Cục.

Thời gian thực hiện: Thường xuyên (đối với mô hình tự quản); tháng 3/2024 (đối với kế hoạch "Xây dựng tập thể điển hình trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ")

1.5. Xây dựng tập thể điển hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2024

Thực hiện đảm bảo đầy đủ, hoàn thành 14 tiêu chí cơ quan điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ Tổ quốc Năm 2024 (*Có Bảng phân công thực hiện tiêu chí kèm theo*).

Phân đấu cơ quan đạt tiêu chí điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự” năm 2024.

Biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ thuộc thẩm quyền cùng với việc biểu dương, khen thưởng thành tích công tác năm 2024. Đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng cho 01 tập thể hoặc 01 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Đơn vị chủ trì: Phòng Tổ chức cán bộ.

Đơn vị phối hợp: Các đơn vị thuộc Cục.

Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Chánh Văn phòng, Trưởng các phòng chuyên môn thuộc Cục triển khai Kế hoạch này đến toàn thể công chức, người lao động thuộc đơn vị quản lý và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung theo Kế hoạch và chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

2. Giao phòng Tổ chức cán bộ có trách nhiệm tham mưu giúp Lãnh đạo Cục theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch; tham mưu biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ gắn với biểu dương, khen thưởng thành tích công tác năm 2024; tổng hợp, báo cáo sơ kết (*trước ngày 10/6/2024*), tổng kết (*trước ngày 10/11/2024*) gửi Công an tỉnh tổng hợp theo quy định./.

Nơi nhận: 

- BCH Chi bộ Cục (để lãnh đạo);
- Lãnh đạo Cục;
- Phòng Tham mưu - Công an tỉnh;
- Phòng An ninh Chính trị Nội bộ - CA tỉnh;
- Công đoàn Cục (để phối hợp);
- Các phòng chuyên môn thuộc Cục (để thực hiện);
- Trang TTĐT Cục (để đăng tải);
- Lưu: VT, TCCB (Lan.12).

CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Tuyên

